

1-2009 Thư Cha Gia Trưởng Linh Hướng

THƯ CHA GIA TRƯỞNG LINH HƯỚNG “Bởi vậy tôi xin anh em đừng nản chí khi thấy tôi phải gian truân vì anh em: những gian truân ấy là vinh quang của anh em” (Êphêsô 3:13)

Những lời này của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Êphêsô cũng là tâm tình của mỗi người chúng ta trong Gia Đình Bác Ái Phaolô khi thể hiện tình thương đối với các anh chị em thiếu thốn đang khổ đau trong quê hương. Đem đức tin đến cho thành Êphêsô chắc hẳn Thánh Phaolô đã phải trải qua bao thử thách gian nan, việc bảo vệ, gìn giữ và phát triển đức tin cho các tín hữu này còn đòi hỏi Thánh nhân nhiều thách đố hơn, thậm chí nhứt nhối hơn. Tuy nhiên đối với Thánh Phaolô, mọi gian truân thử thách phải kinh qua vì các tín hữu của Ngài lại trở nên "vinh quang" của chính họ. Thực là một tấm lòng yêu thương không bờ bến được đặt trên một đức tin sâu rộng. Trong những năm được cùng với anh chị em trong Gia Đình Bác Ái Phaolô làm việc bác ái, tôi đã từng chứng kiến rất đông đảo anh chị em vừa có tấm lòng hào hiệp lại vừa có một cái nhìn đức tin như Thánh Phaolô. Họ không chỉ cho đi tất cả những gì họ có thể rồi thôi, họ còn thường xuyên nghĩ đến, thường xuyên nghĩ về những người được nhận lãnh những chia sẻ tình thương. Càng nghĩ về những thiếu thốn, những đau khổ, những bất hạnh của các người bất hạnh, các anh chị em này càng ý thức rằng các hy sinh và "gian truân" mình chịu do việc chia sẻ chính là "vinh quang", là niềm vui, là tương lai đẹp cho những người cùng khổ. Thế là họ luôn luôn tìm cách để tiếp tục công việc bác ái này dẫu khó khăn tư bề. Còn vui hơn nữa là giữa những tâm hồn vị tha này lại có nhiều người thật trẻ: có em vừa ra trường, có em chưa xong trung học. Và còn trẻ hơn nữa là hơn 100 "Nụ Hồng": các em chính là "hoa trái tình thương", là "vòng tay giang rộng" của các phụ huynh đầy lòng nhân ái nói trên. Hôm nay các em là "nụ" cho ngôi vườn tình thương để ngày mai chính họ là "hoa", là "trái" của ngôi vườn này. Chúng ta hết thảy tạ ơn Chúa về hồng ân này. Trong năm Thánh Phaolô, ước gì mọi người trong Gia Đình Bác Ái Phaolô bắt chước tinh thần bác ái của Ngài. Càng khó khăn, càng bị nhiều gian truân... chúng ta vẫn tiếp tục công trình bác ái mà một lần Chúa đã thôi thúc chúng ta tự nguyện dẫn thân. Chính những gian truân chúng ta đón nhận vì yêu thương mới chứng tỏ tình yêu thực sự của chúng ta đối với các em chị em cùng khổ. Nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Phaolô, biến đổi quả tim chúng ta giống trái tim của Thánh Phaolô: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khổ đau, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?” (Rm 8:35) LM Gia Trưởng Phaolô Trần Đức Hùng, SDB

http://conduongtinhyeu.org/D_1-2_2-123_4-558_3-123/